

Giới thiệu tác phẩm của u Thi u Tá Liên Thành.

Biên niên Trung năm 1966 là một số kiến lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, trong đó một số quân nhân và viên chức của phòng công của vùng miền Bắc Trung Nguyên Trung phần bao gồm một số quân nhân Tṛ, một số Thiên và một số quân nhân Nam (kể cả thị xã Đà Nẵng, lúc đó mang danh xưng là các khu quân Đà) đã nghe theo lời xúi dục của một số lãnh tụ Phật Giáo của phòng công mưu toan cướp chính quyền để khuyến khích chính trị quân Việt Nam Cộng Hòa.

C u Thi u Tá Nguyễn Phúc Liên Thành về a một xuất bản quy n sách mô tả những di kiến khi đi u ṭ biên của biên niên Trung (xây ra phần lớn thành phố Huế và một số Thiên) năm 1966 cho đến khi ông rời khỏi chức vụ Chủ Huy Tṛng Bộ Chủ Huy Công Sát Quốc Gia một số Thiên vào năm 1974. Ngay lập tức đã có một số tin tức của ṭng lập Bình Tṛ Thiên lên ṭng phần bác, tôi không số ḍng nhóm chủ “tín đức Phật Giáo” vì những phần ṭ các của phòng công khác không có lên ṭng bên ṿc cho các hành vi chính trị của các ṭng lập Bình Tṛ Thiên.. Tôi có các những trao đổi qua lại trên “net” của các ông quan năm Tṛn Văn Tḥng (Khóa 17 ṭng VBQGDalat), Phạm Hoài Việt, Bộ Quốc Kiến (bút hiệu của ông Tṛng Khôi)...v...v...những tôi không đánh giá cao các lời phần bác của các ṿ này, vì ṭt c̣ ḥ đ̣u là phần ṭ ng̣i Huế và Thiên thì dĩ nhiên ḥ phần bên ṿc một cách mù quáng những ng̣i mà ḥ g̣i là “tḥy” của ḥ đ̣ tung ḥ a mù ḥu cḥy ṭi “tay sai công tác ṿi Việt Cộng” của các nhà sư Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu ...mà thôi.

Những lời trích của nhóm Chủ Nhân Hoàng Phật Giáo ḥi ngọi và một số huynh tṛng ṭ chủ Gia Đình Phật Ṭ ṭi Huế như Lê Công C̣u, như Tṛn Kiên Đoàn cũng chủ có tính cách “đ̣ ṭ” bên “ṣ pḥ”, đi ṿi tôi hoàn toàn vì lý do c̣m tính, không đ̣ ṭ cách đ̣ đ̣c lịt vào ṣ lịu hay ḥ ṣ truy ṭ ṿ một pháp lý – ṇu có. Tôi g̣i là “c̣m tính” vì ḥ cho rằng ông Liên Thành hành x̣ như ông đã ḳ ra trong quy n sách BIÊN NIÊN NG MIÊN TRUNG là có ḥi cho Phật Giáo, trong khi là một Phật Ṭ Quốc Gia, tôi chủ tḥy ông Liên Thành không ḥ “đ̣t đi u nói x̣u Phật Giáo” mà ông chủ nói đ̣n những hành đ̣ng x̣u xa có tḥc của một số ṭng lập trong của phòng công Bình Tṛ Thiên mà thôi. Chuy n kể của ông Liên Thành đ̣t trên ṇn ṭng quy n ḷi qục gia và an ninh của dân chúng Thiên - Huế . Ai cũng biết Phật Giáo bao gồm Phật, Pháp và Tăng, ông Liên Thành không ḥ chủ phá hay bài xích giáo lý hay triết thuyết Phật giáo, ông cũng không ḷm bàn đ̣n các pháp môn tu ṭp của các ṿ ṭng, vì c̣ ông nói trong quy n sách BIÊN NIÊN NG MIÊN TRUNG là nói đ̣n những ḥt đ̣ng liên quan đ̣n ṿc đ̣i, liên quan đ̣n chính trị của một số ṭng lập Huế - Bình Tṛ Thiên thì làm sao g̣i là chủ Phật giáo ? Cách lập luận như các ông Bộ Quốc Kiến, quan năm Tṛn Văn Tḥng, Phạm Hoài Việt là cách ăn nói ḥ đ̣ vì nhà sư Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu, Thích Trí Tḥ ... không phải là đ̣i đ̣n cho ṭp tḥ ṭng lập của Phật Giáo Việt Nam.

Biên đăng miễn Trung

Tác Giả: Trn Trung Chính

Chúa Nhật, 11 Tháng 7 Năm 2010 10:41

Theo sghi nhn c a tôi, nhóm Chn Hng Ph t Giáo, quan năm Trn văn Thng, Phm hoài Vi t, B o Qu c Ki m (có nhóm Giao Đm đng h u thu n đàng sau) đang ra s c bnh v c cho nhà s Thich Đôn H u nhi u h n nhà s Thich Trí Quang vì m t s lý do sau :

1/. Nhà s Thich Đôn H u đã qua đ i t lâu nên cho dù b bu c t i hay bnh v c, ông ta cũng không th lên ti ng đ c.

2/. Nhà s Thich Đôn H u sau năm 1975 ch ng l i s k m ch c a chính quy n Vi t C ng, nên nhóm bnh v c vin vào đó đ cho r ng ông Đôn H u cũng ch ng C ng tr c 1975.

3/. Nhóm bnh v c cho t ng l p tăng l Bình Tr Thiên ho t đng có l i cho Vi t C ng cũng đ u là các đ t ng i Bình Tr Thiên nên không th bi t các ho t đng c a nhà s Thich Trí Quang t i Sài Gòn. Trong khi các ho t đng c a nhà s Thich Đôn H u t i Hu và Qu ng Tr - Th a Thiên ch là m t ph n c a sách l c ho t đng c a nhà s Thich Trí Quang.

Do đó ngay c quy n sách BIÊN ĐNG MIỄN TRUNG c a ông Liên Thành cũng không th k ra các s ki n liên quan đ n biên đng miễn Trung, vì ngoài ph m vi ho t đng c a ông cũng nh v t quá t m trách nhi m và ch c năng c a ông

Khi biên c Ph t giáo xu ng đ ng năm 1966, tôi đang h c đ tam tr ng trung h c Chu Văn An – Sài Gòn, nhà gi a 2 chùa n Quang và Vi t Nam Qu c T , nên bi t khá rõ v nh ng s ki n này t i Sài Gòn. Th i đm đó, Th ng T a Thich Tâm Châu trong c ng v Vi n Tr ng Vi n Hóa Đ o PGVN Th ng Nh t tuyên b không tán thành các nhà s g c mi n Trung (lúc đó ch a có giáo h i n Quang) xách đng qu n chúng xu ng đ ng vì t t c nh ng xáo tr n nói trên ch có l i cho C ng S n.

Th ng T a Thich Tâm Châu đã b các nhà s g c mi n Trung đe d a và gây áp l c ph i t ch c Vi n Tr ng Vi n Hóa Đ o đ h lên n m quy n và lũng đ n Giáo H i Ph t Giáo Vi t Nam . Theo tôi đ c bi t, ng i đe d a tr c ti p đ n tính m ng c a Th ng T a Thich Tâm Châu th i b y gi là m t ng i tu xu t g c Hu , t c danh là Bùi Ng c Đ ng (hi n s ng i mi n Nam Cali, và cũng là m t tay tr c t quan tr ng c a nhóm Giao Đm cùng v i m t nhà tu xu t g c Hu khác là Tr n quang Thu n, cũng nh nhóm V Ngu n + Nhóm Thân H u Già Lam...đ u là h u thân c a các tăng l g c Bình Tr Thiên). Th ng T a Thich Tâm Châu lánh m t và không t ch c nên nhóm các nhà s g c mi n Trung ph i tách riêng đ thành l p Giáo H i n Quang ! (Xin xem B ch Th c a Hòa Th ng Thich Tâm Châu xu t b n năm 1993)

Biên động miền Trung

Tác Giả: Trán Trung Chính

Chúa Nhật, 11 Tháng 7 Năm 2010 10:41

Tá năm 1961, khi lên nám chính quyán tái Hoa Ká, chính quyán Kennedy đã bá Há chí Minh và Cáng Sán Quác Tá láa báp nên đã có mát chính lách sai lám vá chián cuác tái Viát Nam. Mao Trách Đông và Lâm Báu rát cay đáng vá sá tham chián cáa Hoa Ká tái bán đáo Triáu Tiên, vì Bác Hàn đã dùng chián tranh quyác đá xâm láng Nam Hàn, Hoa Ká có lý do chính đáng đá đem quân can thiáp đáng i ngán cá cáa Liên Hiáp Quác đã đáy lui quân Bác Hàn lái qua sông Áp Lác, sau đó Mao gái thêm 1 triáu chí nguyán quân Trung Cáng do Tháng Chá Bánh Đác Hoài chá huy, mà cũng không đáy lui đáng cá quân đái Liên Hiáp Quác do Hoa Ká lãnh đáo ra khái Hàn Quác. Mác dù Hoa Ká không sá đáng vũ khí nguyán tá, nháng chián thuát “nhân hái” (bián ngáng i) cáa Mao Trách Đông và Lâm Báu cũng cháu không nái vái háa lác quyác cáa quân lác Hoa Ká.

Do đó, theo chá thá cáa Trung Cáng, Há chí Minh và CSBV mái thành láp Mát Trán Giái Pháng Mián Nam đá xâm láng Viát Nam Cáng Hòa nháng khoác đáng i vá bác “chián tranh nái đáy”. Vì táng Cáng Sán Bác Viát không dám xâm láng Viát Nam Cáng Hòa (nhá Bác Hàn đã xâm láng Nam Hàn) nên Táng Tháng Kennedy và ban tham máu chính trá cáa ông quan niám ráng phái dân chá hóa Viát Nam Cáng Hòa nhá Má thì “chián tranh nái đáy” sá không còn chá đáng. Nháng quân nhân Viát Nam Cáng Hòa thái 1961-1962 cũng rát ít ngáng i biát tái sao ngáng i Má lái khai sinh ra cái gái là “chián tranh cháng nái đáy”. Sá mâu thuán giáa chính quyán Kennedy và chính quyán Ngô Đánh Diám ngày càng lán, đáa đán viác Hoa Ká muán thay thá ông Ngô Đánh Diám và ông Ngô Đánh Nhu. Lý do gán nhát mà ngáng i Má có thá “báng” anh em ông Diám – Nhu ra khái chính tráng là táo ra kháng hoáng Phát Giáo năm 1963, và cũng vì cách xá lý váng vá cáa Táng Tháng Ngô Đánh Diám nên chá đá cáa ông bá đáo chánh và ngay bán thân 2 ông Ngô Đánh Diám và Ngô Đánh Nhu cũng bá sát hái.



TT Thích Trí Quang

Nhà sá Thích Trí Quang lái tá đánh giá quá cao vá vai trò cáa Phát giáo (và cáa cá nhân ông ta) trong vá chính bián 1963 nên ông ta đã có nháng quyát đánh chá quan sai lám trong viác tranh thá quyán lác chính trá cáa Viát Nam Cáng Hòa giai đáng n sau 01 tháng 11 năm 1963 đán 30 tháng 4 năm 1975.

Nhà sá Thích Trí Quang đã THá lát đá nhiáu chính phá cáa VNCH thái 1964-1965 khi ông ta

Bỉn đĩng miĩn Trung

Tác Giả: Trĩn Trung Chính

Chúa Nhật, 11 Tháng 7 Năm 2010 10:41

cho rĩng mĩu toan tái sinh Đĩng Cĩn Lao hay hoĩc ông ta cho rĩng đó là chính phĩ cĩa Ngô Đĩnh Đĩm mà không có Đĩm, Thĩ Tĩĩng Trĩn Vĩn Hĩĩng là ngĩĩi muĩn tách bĩch chính trĩ và tôn giáo ra riĩng biĩt, bĩ Thĩch Trĩ Quang quĩy phá (vĩ các lĩnh tĩ tôn giáo nhĩ Thĩch Trĩ Quang không đĩĩc can thiĩp vào sĩ lĩa chĩn ngĩĩi trong Nĩi Các Chính Phĩ) phĩi tĩ chĩc

Giai đĩn chính phĩ cĩa Thĩ Tĩĩng Nguyĩn Khĩnh là giai đĩn mà giáo dân Công Giáo và phĩ tĩ xuĩng đĩĩng đánh nhau đĩ máu, mĩt phĩn vĩ tham vĩng cá nhĩn cĩa Trung Tĩĩng Nguyĩn Khĩnh (ĩng này lĩp Hiĩn Chĩĩng Vĩng Tàu , và tĩ tôn xĩng mình là Chĩ Tĩch Viĩt Nam Cĩng Hòa – chĩc là đĩ muĩn coi mình ngang vai vĩ vĩ i Hĩ chí Minh đĩng là Chĩ Tĩch cĩa Viĩt Nam Dân Chĩ Cĩng Hòa), phĩn khĩc nhĩ sĩ Thĩch Trĩ Quang coi chính phĩ Nguyĩn Khĩnh là chính phĩ cĩa Đĩm mà không có Đĩm (vĩ xĩa kia, tĩĩng Nguyĩn Khĩnh là con nuĩi cĩa Tĩng Thĩng Đĩm và lĩi là ngĩĩi Công Giáo !)

Tuy chĩng đĩi Thĩ Tĩĩng Nguyĩn Khĩnh, nhĩ sĩ Thĩch Trĩ Quang đĩ áp lĩc chính phĩ Nguyĩn Khĩnh làm lĩi cho ông ta mĩt sĩ vĩc :

1/ Xĩ tĩ đĩĩc ông Ngô Đĩnh Cĩn – em trai cĩa Tĩng Thĩng Ngô Đĩnh Đĩm, có thĩi đĩĩc gĩi là lĩnh chúa miĩn Trung. Đĩng thĩi xĩ tĩ đĩĩc ông Phan Quang Đĩng – mĩt viĩn chĩc tình báo đĩu khiĩn mĩng lĩĩi xĩm nhĩp Bĩc Viĩt, nhiĩm vĩ ông Phan Quang Đĩng không dĩnh lĩu ỉn nhĩp gĩ đĩn chuyĩn đĩn ỉn Phĩt giáo ĩ Huĩ, cho nĩn không nhĩng ông Liĩn Thành kĩt tĩi nhĩ sĩ Thĩch Trĩ Quang hoĩt đĩng cho Cĩng Sĩn mà tĩt cĩ các giĩi chĩc tình báo và phĩn giĩn cũng đĩu có kĩt luĩn nhĩ vĩy. Nĩn nhĩ là vào nĩm 1964, ông Liĩn Thành vĩa mĩi ra trĩĩng và chĩa gia nhĩp lĩc lĩĩng Cĩnh Sĩt Quĩc Giĩ.

2/ Chính phĩ cĩa Thĩ Tĩĩng Nguyĩn Khĩnh có Tĩng Trĩĩng Nĩi Vĩ là ông Hà Thĩc Kĩ – mĩt ngĩĩi Huĩ, Đĩng Trĩĩng Đĩi Viĩt Cĩch Mĩng Đĩng. Ông Hà Thĩc Kĩ vĩa bĩ áp lĩc cĩa nhĩ sĩ Thĩch Trĩ Quang vĩa bĩ mua chuĩc bĩng tiĩn bĩc, nĩn chính tay ông Hà Thĩc Kĩ đĩ ký giĩy thĩ Đĩi Tá Lê Cĩu và Mĩĩi Hĩĩng (vĩ sau lĩn tĩi cĩp bĩc Trung Tĩĩng) – là 2 tay tình báo cĩa CSBV xĩm nhĩp phá hoĩi miĩn Nam. Hai ngĩĩi này bĩ bĩt trĩĩc 1963 do cĩ sĩ Mĩt Vĩ Miĩn Trung cĩa ông Đĩĩng Vĩn Hiĩu lĩnh đĩo.

Khi hay tin 2 lĩnh đĩo quan trọng cĩa Viĩt Cĩng đĩĩc ông Tĩng Trĩĩng Nĩi Vĩ Hà Thĩc Kĩ ký giĩy thĩ ra, Thĩ Tĩĩng Nguyĩn Khĩnh rĩt tĩc giĩn, ông Khĩnh có ý đĩnh đĩm ông Hà Thĩc Kĩ ra tĩa truy tĩ vĩ tĩi phĩn quĩc. Bĩ Trĩĩng Phĩ Thĩ Tĩĩng lĩc bĩy giĩ là Luĩt Sĩ Nghiĩm Xuĩn Hĩng – mĩt thĩ lĩnh cĩa Duy Dân Quĩc Dân Đĩng, mĩi can ngĩn Thĩ Tĩĩng Nguyĩn Khĩnh và dĩn xĩp đĩ ông Hà Thĩc Kĩ nĩp đĩn xin tĩ chĩc.

Bìn đing miin Trung

Tác Giả: Trn Trung Chính

Chúa Nhật, 11 Tháng 7 Năm 2010 10:41

Ngay sau khi ông Hà Thúc Ký rời chức vụ, ông Nguyễn Hòa Hiệp – KĐ B Trng ng Việt Nam Quốc Dân Đng, nguyên Sĩ Trng ng Đ Tam Sĩ Đoàn Quốc Dân Đng thời kỳ 1945-1946 lên thay thế.

Khi viết ra những số kiến này, tôi đã biết một số lớn những đng viên của Đ Việt Cách Mng Đng phần đ cho là tôi bả đt vu oan cho thn tng Đ Việt Lão Đng Chí Đng Trng ng Hà Thúc Ký, nhưng tôi chỉ nêu ra đây một số chi tiết mà các quý vị đng viên đng Đ Việt có thể kiểm chứng: khi ông Hà Thúc Ký làm Trng ng N và V, 2 ng i ph tá của ông là Luật Sĩ Phạm Nam Sách và giáo sĩ Nguyễn Văn Canh. Luật Sĩ Phạm Nam Sách sống ở Chula Vista một thành phố của San Diego, Luật Sĩ Phạm Nam Sách qua đ i t năm 2000 vì bệnh tim. Giáo Sĩ Nguyễn Văn Canh hiện sống ở thành phố Palo Alto, giáo sĩ Nguyễn Văn Canh có thể nói hay không nói lý do ông Hà Thúc Ký t chức Trng ng N và V mặc dù ông biết rõ nguyên nhân, nhưng ông không nói cũng đ hi u và thông cảm cho ông. Luật Sĩ Nghiêm Xuân Hoàng sống ở Nam Cali và cũng qua đ i trng c Luật Sĩ Phạm Nam Sách. Nhưng cả u Th Trng Nguyễn Khánh thì vẫn còn sống, nếu tôi nhớ không lầm thì tng Nguyễn Khánh sống ở Sacramento.

Ông Hà Thúc Ký thì mới qua đ i h năm ngoái 2009, đ c t u s thì th y nói là ông t chức vì b t đng quan đm với Th Trng Nguyễn Khánh, nhưng nếu có đng viên h u du hay ng i ngoài Đng Đ Việt c c h i t i sao b t đng quan đm mà l i nh n l i làm Trng ng N và V và xin cho biết ông Hà Thúc Ký b t đng quan đm với Th Trng Nguyễn Khánh v v n đ g i ? Có l ng i viết t u s của ông Hà Thúc Ký s tr l i là h không biết !!! (ngu hay sao mà nói).

Quý vị cũng có thể kiểm chứng số việc ông Hà Thúc Ký th 2 th lãnh tình báo của Việt Cng qua 2 nhân vật đã tng làm việc trong ngành An Ninh và Phn Gián hi n còn sống, đó là cả u Trung Tá Nguyễn Hữu H i – nguyên trng E Cnh Sát Đc Biệt của Bộ T Lnh Cnh Sát Quốc Gia Quân Khu 2 và cả u Trung Tá Nguyễn Mâu – nguyên Phó Tá Đc Biệt của Trng Giám Đc Cnh Sát Quốc Gia, Thi u Trng Nguyễn Ngọc Loan. Cả u Trung Tá Nguyễn Hữu H i hiện sống ở Nam Cali, còn cả u Trung Tá Nguyễn Mâu hiện đang sống ở San Jose.

Đ Việt Tá Phạm Ngọc Thọ là nhân vật chủ chốt t chức và đ u đng các l c lng quân số đ l t đ chính phủ Nguyễn Khánh, các nhân vật n i danh một thời nh Trung Trng Đng Văn Đc, Thi u Trng Lâm Văn Phát, Đ Việt Tá Bùi Đình, Đ Việt Tá Huỳnh Văn Tn, Đ Việt Tá Nhan Minh Trang, Trung Tá Lê Hoàng Thao... đã tham đ nhng cuộc binh biến có m danh là “bi u đng l c lng” vì “th t b i đ o chánh”, nhưng mới ng i đ u hi u h không phải là ng i chủ chốt. Cho nên h b bu c ph i rời quân ngũ v “đu i gà cho v”, có ng i xoay qua đ th u cho M, có ng i th t chí ch i đ i, th nh tho ng vác cu ra đái b y trng c Dinh Đc Lp nh Trung Trng

Đnng Văn Đc mà 2 ông Thi u - K không n trng ph t.

V cái ch t c a Đ i Tá Ph m Ng c Th o, m t nhân ch ng có bi t v cái ch t này là c u Phó Tnh Trng Biên Hòa, ông Nguy n Văn Nh n – khóa 6 Đ c S Hành Chánh, hi n c ng t i thành ph San Jose cho bi t : vào năm 1965, Đ i Tá Ph m Ng c Th o b An Ninh Quân Đ i b t t i H Nại r i đ c gi i giao v Tòa Tnh Trng Biên Hòa, trên m t ch có m t v t x c có máu ch không b th ng tích gì. Tnh Trng Biên Hòa th i b y gi là Đ i tá Tr n Văn Hai c a Nh y Dù (ch không ph i là Đ i tá Tr n Văn Hai c a B t Đ ng Quân, v sau lên làm Tng Giám Đ c CSQG r i làm T Lnh S Đoàn 7, tu n t i t vào ngày 30-4-75) báo cáo tr c t i p cho Đ i Tá Nguy n Ng c Loan – Giám Đ c Nha An Ninh Quân Đ i th i b y gi. Đ i Tá Loan nói s đ m tr c thng xu ng b c Đ i Tá Th o v Sài Gòn.. Trong khi ch đ i tr c thng, Đ i Tá Tr n Văn Hai đ ng trò chuy n t nhiên v i Đ i tá Ph m Ng c Th o nh 2 ng i b n lâu ngày g p nhau ch không ph i nh m t cai tù ch chuy n giao m t ph m nhân, vì Đ i tá Ph m Ng c Th o v n m c quân ph c và không b còng tay gì c .

Ch ng 20 phút sau, m t chi c tr c thng H-34 đáp xu ng bãi đáp, t xa m t ng i đi vào, đ n g n thì đó là m t Trung Úy đ n chào 2 v Đ i Tá và m i Đ i tá Ph m Ng c Th o lên máy bay. Đ i Tá Tr n Văn Hai đ ng t i sân nhìn cho đ n khi Đ i Tá Ph m Ng c Th o b c h n vào bên trong và chi c tr c thng c t cánh, r i quay l i nói v i ông Nguy n Văn Nh n : “ Th ng Loan nó ng i trong máy bay vì nó m i nói v i tôi đích thân nó s bay lên Biên Hòa, ch c là nó lánh m t đ tránh cho tôi trình tr ng khó x v i Đ i Tá Ph m Ng c Th o”.

C 2 ng i quay vào văn phòng làm vi c t i p t c, ch ng 30 phút sau, c ông Nguy n Văn Nh n và Đ i Tá Tr n Văn Hai đ u đ c nghe loan báo trên đài phát thanh Sài Gòn là Đ i Tá Ph m Ng c Th o đã qua đ i vì m t quá nhi u máu trong lúc b th ng khi b b t. Đ i Tá Tr n Văn Hai nói nh v i ông Nguy n Văn Nh n trong phòng riêng : “ V y là th ng Loan th tiêu Đ i Tá Th o ngay trên không trung đ tr h u h a, ch h i n y tr c khi lên máy bay, ông Th o có b th ng gì đâu ”. Cái ch t c a Đ i Tá Ph m Ng c Th o cũng không có y ch ng c a bác s lu t y (Vi t C ng g i là bác sĩ pháp y) nên không bi t Đ i Tá Ph m Ng c Th o b b n b ng lo i vũ khí gì và b b n vào ch nào trên c th . Sau đó, có tin v t tr i đ c tung ra là Thi u Tá Hùng Sùi “bóp dái” Ph m Ng c Th o đ n ch t đ tra h i tin t c. Đây là lo i tin t c khó tin c y mà không có th c, đ c tung ra đ đánh l c h ng nh ng nhà báo tò mò.

Cùng lúc v i s xu ng đ ng ch ng đ i chính ph Nguy n Khánh, m t phòng trào có danh x ng s c mùi Vi t C ng đ c các nhân sĩ Ph t Giáo thành l p Hu , đó là Phong Trào Nhân Dân C u Qu c do bác sĩ Lê Kh c Quy n và k s Tôn Th t Hanh đ ng đ u. Sau khi chính ph Nguy n Khánh đ v , chính quy n đ c trao l i cho các chính khách dân s trong đó K S Phan Kh c S u làm Qu c Trng, Th Tng là Bác Sĩ Phan Huy Quát – m t lãnh t c a Đ i

Biến động miền Trung

Tác Giả: Trn Trung Chính

Chúa Nhật, 11 Tháng 7 Năm 2010 10:41

Viết Quan Lộ (góc miền Bắc). Một câu chuyện có vai trò quan trọng như Quốc Hội có danh xưng là Thượng Hội Đồng Quốc Gia nhằm ngang hàng với Quốc Trường và Thượng Trường Chính Phủ, rồi tay chân của nhà sư Thích Trí Quang đã nằm trong Thượng Hội Đồng Quốc Gia này.

Trong chính phủ của Thượng Trường Phan Huy Quát, Trung Trường Nguyễn Văn Thiệu giữ chức Trường Trường Quốc Phòng và Trường Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia là Trung Tá Phạm Văn Liễu (vợ sau vinh thăng Đệ Tá). Thời điểm này, quân Cộng Sản Bắc Việt đã xâm nhập vào Nam rồi đông, thành lập các sư đoàn chuyên nghiệp và mở các trận đánh vào những chi nhánh của miền quan trọng. Dân Sài Gòn biết đến các chiến đấu Đốc Cảnh, Đồng Xoài, Bình Giã, Ben Hét, Plei Me, Plei Ku, Toumorong, Kontum, Ba Gia, Thành Trường, Nghĩa Hành, Sơn Trường... trong thời điểm này vì nơi đây đã xảy ra những trận đánh đẫm máu, sự trường vong rồi tiến về phía quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhận thấy, cần phải có sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ để chặn đứng đà tiến của Cộng quân, Thượng Trường Chính Phủ là Bác Sĩ Phan Huy Quát đã ký văn thư thưa cho quân đội Hoa Kỳ đổ bộ vào Đà Nẵng vào đầu năm 1965. Việc làm của Bác Sĩ Phan Huy Quát đã buộc Quốc Trường Phan Khắc Sửu và Thượng Hội Đồng Quốc Gia phải vì họ cho rằng nếu quân đội Hoa Kỳ tham gia thì chính nghĩa của Cộng sản bị xuyên tạc và chế độ quyền quý gia sản bị đổ đổ vào Hoa Kỳ. Là người quốc gia đã từng đi đầu với Việt Cộng từ năm 1949-1950, bác sĩ Phan Huy Quát cho rằng việc cấp bách nhất thời là phải ngăn chặn sự tiến quân của quân đội Bắc Việt trước đây, rồi nếu có đổ đổ đổ đổ vào Hoa Kỳ cũng còn hơn là đổ đổ Cộng Sản khi chế độ rồi bị tiêu diệt.

Không thuyết phục được Quốc Trường Phan Khắc Sửu và những ông trong Thượng Hội Đồng Quốc Gia tay chân của nhà sư Thích Trí Quang, nửa đêm ngày 18 tháng 6 năm 1965, bác sĩ Phan Huy Quát gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với Trung Trường Nguyễn Văn Thiệu yêu cầu quân đội chặn những nơi nằm chính quyền vì một mình ông không thể đi hành động chính phủ trong khi đất nước sắp rơi vào tay quân Cộng Sản. Sau khi nhận được cú gọi điện thoại của bác sĩ Phan Huy Quát, Trung Trường Nguyễn Văn Thiệu liền triệu tập khẩn cấp Hội Đồng Trường Lãnh đạo ngay tại Bộ Trường Tham Mưu vào lúc sáng ngày 19-6-1965, và ngay sáng ngày 19 tháng 6 năm 1965, nơi các chiến tranh diễn ra danh xưng Ủy Ban Hành Pháp Trường do Thiệu Trường Không Quân Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ Trường, các Trường Trường được gọi là các Ủy Viên, các phó Trường Trường được gọi là Trường Ủy Viên. Trung Trường Nguyễn Văn Thiệu được Hội Đồng Trường Lãnh đạo vào chức Chủ Trường Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia.

Trung Trường Nguyễn Văn Thiệu và Thiệu Trường Nguyễn Cao Kỳ không thể chấp được đạo chánh để nằm bình quyền, cho nên từ ngày 19 tháng 6 năm 1967 trở về sau, chính phủ VNCH chọn ngày 19 tháng 6 hàng năm để Kỷ Niệm NGÀY QUÂN LỰC – là kỷ niệm ngày mà Quân Lực VNCH đứng ra nhận lãnh trách nhiệm đi hành động. Nhưng vậy, những kẻ hiện nay bênh vực cho nhà sư Thích Trí Quang, cần gọi tên quân phiệt Thiệu - Kỳ là đấng tài, là những kẻ không hề biết lịch sử một cách trung thực như nó đã diễn ra trong thực tế, mà bọn họ chế độ biết lịch sử qua sự tuyên truyền kích động của nhà sư Thích Trí Quang và đứng bên...

Biến động miền Trung

Tác Giả: Trán Trung Chính

Chúa Nhật, 11 Tháng 7 Năm 2010 10:41

Bác Sĩ Phan Huy Quát khi trao quyền lực cho quân đội, ông không hề bàn thảo với Quác Tráng Phan Khác Sĩ u, vì các làm của Bác Sĩ Phan Huy Quát làm Quác Tráng Phan Khác Sĩ u và các ông trong Thủáng Hội Đáng Quác Gia hết hàng, vì không còn Thủáng Phan Huy Quát cũng có nghĩa là không còn Quác Tráng Phan Khác Sĩ u và dĩ nhiên chúng còn Thủáng Hội Đáng Quác Gia !! Như thế, ngay khi phá vỡ âm mưu tranh đoạt quyền lực chính trị của nhà sư Thích Trí Quang là Bác Sĩ Phan Huy Quát chúng không phải là các tướng Thiáu – Kánh nhóm Phật Giáo Miền Quang hay la liệt om xòm.

Ủy Ban Hành Pháp Trung áng (Chính Phủ) vẫn duy trì Đái tá Phạm Văn Liễu làm Tổng Giám Đác CSQG. Trung áng Nguyễn Chánh Thi làm Tổng Lãnh Vùng I (bao gồm 5 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Tín và Quảng Ngãi) nhưng tướng Nguyễn Chánh Thi không muốn quân đội Hoa Kỳ đóng quân ở vùng giới tuyến vì ông sợ chiến sự leo thang đến thành phố Huế, khi tướng Nguyễn Chánh Thi lại không có khả năng ngăn chặn các đội đến với cùng vũ khí nặng của quân Cộng Sản Bắc Việt đang xâm nhập vào vùng phi quân sự (vì sau chiến tranh quá ác liệt nên không còn ai gọi vùng này là vùng phi quân sự, nữa mà gọi là VÙNG HáA TUYáN!) và sau đó ông đã Tráng Sĩ u qua ngá A-Sao, A-Lái. Đó là lý do ông bị chính quyền Sài Gòn cách chức Tổng Lãnh Quân Đoàn I và Tổng Lãnh Quân Khu I.

Nhóm các nhà sư Bình Trị Thiên lại dùng việc này để đòi hỏi duy trì Trung áng Nguyễn Chánh Thi ở chức vụ Tổng Lãnh Quân Đoàn I và Tổng Lãnh Quân Khu I. Nhà sư Thích Trí Quang đã THÁCH chính quyền Sài Gòn không để các tướng khác ra làm Tổng Lãnh Quân Đoàn I và Quân Khu I, Thiáu Tổng áng Huánh Văn Cao, mặt ngáng Công Giáo từ Sài Gòn ra Đà Nẵng nhằm chức vụ Tổng Lãnh Quân Đoàn I và Quân Khu I. Tổng Đà Nẵng, Thiáu Tổng áng Huánh Văn Cao dùng trực thăng bay ra Huế, phi công của ông đáp ngay tại sân cất cánh Bộ Tổng Lãnh Sĩ Đoàn 1 Bộ Binh, Thiáu Tổng áng Huánh Văn Cao bước vào phòng họp của Bộ Tổng Lãnh Sĩ Đoàn 1 Bộ Binh để nghe thuyết trình. Thời gian ngắn sau đó, tướng Cao bước ra khỏi Bộ Tổng Lãnh Sĩ Đoàn 1 Bộ Binh và lên phi công trực thăng bay về Đà Nẵng. Khi phi công của tướng Cao vừa lên cao 5-6 thước thì Thiáu Ủy Nguyễn Đái Thích đứng xuống rút súng lục bắn vào phi công đang bước lên cao, xạ thủ đội liên lạc chỉ các trực thăng cho Thiáu Tổng áng Huánh Văn Cao bắn hạ Thiáu Ủy Nguyễn Đái Thích ngay tại sân cất cánh Bộ Tổng Lãnh Sĩ Đoàn 1 Bộ Binh. Tuy Thiáu Tổng áng Huánh Văn Cao không hề hán gì, nhưng nhà sư Thích Trí Quang đã làm cho tướng Cao quá sợ: khi về đến Đà Nẵng, tướng Cao nháy vào Bộ Tổng Lãnh Quân Đoàn 24 của quân đội Hoa Kỳ để xin tán. Tướng Cao đi vào Bộ Tổng Tham Máu Sài Gòn xin chức.

Khi thành phố Huế bắt đầu loạn vì tướng Nguyễn Chánh Thi bãi nhiệm, Ủy Ban Hành Pháp Trung áng Nguyễn Văn Cao kêu yêu cầu Đái Tá Phạm Văn Liễu – Tổng Giám Đác CSQG ra lệnh cho Cảnh Sát Huế - Thừa Thiên vẫn giữ trật tự. Đái Tá Phạm Văn Liễu nói ông không thể làm được việc này vì ông là đàn em tướng Nguyễn Chánh Thi trong cuộc binh biến ngày 11 tháng 11 năm 1960, rồi cá 2 cùng chạy sang Cambodia.

Biên độ ng miên Trung

Tác Giả: Trn Trung Chính

Chúa Nhật, 11 Tháng 7 Năm 2010 10:41

Đi tá Phạm Văn Liễu xin t cho c và Ch T ch y Ban Hành Pháp Trung ng ch đ nh Đ i Tá Nguyễn Ngọc Loan, th i đ i m 1966, đang là Giám Đ c Nha An Ninh Quân Đ i, kiêm nhi m luôn ch c v T ng Giám Đ c CSQG, thay th Đ i Tá Phạm Văn Liễu.

B T ng Tham M u c Thi u T ng Nguyễn Văn Chuân, m t ng i Hu , ph t t , nguyên c u T L nh S Đoàn I ra thay th t ng Hu nh Văn Cao. Tuy nhiên, Thi u T ng Nguyễn Văn Chuân cũng không dám “đ ng” t i m y ông “th y chùa”, ông c đóng t i Đà N ng và không dám ra Hu đ d p lo n trong khi tình ngoài Hu càng ngày càng t i t (Xin xem l i quy n B N Đ NG MI N TRUNG c a tác gi Liên Thành). R i t ng Nguyễn Văn Chuân cũng bay vào Sài Gòn xin t nhi m. Trung T ng Tôn Th t Đính tình nguy n xin ra làm T L nh Quân Đoàn I, t ng Đính h a v i Thi u T ng K là ông l y uy tín cá nhân đ dàn x p n th a. T ng sao, t ng Đính ra Hu đ c vài hôm, thì ông theo phe c a Trí Quang luôn.

H i Đ ng T ng Lãnh nhóm h p liên miên, nh ng không m t ông t ng nào mu n ra vùng I làm T L nh c . Ch T ch y Ban Hành Pháp Trung ng r t phân vân không bi t ph i làm sao. Đ i Tá Nguyễn Ngọc Loan không có h p H i Đ ng T ng Lãnh vì ông không ph i là t ng. Nh ng khi t ng K k l i s vi c trong H i Đ ng T ng Lãnh, Đ i Tá Loan ch nói v i t ng K m t câu ng n ng i : “Đ tao!”. Và ông Ch T ch y Ban Hành Pháp Trung ng ký S V L nh b nhi m Đ i Tá Nguyễn Ngọc Loan làm T L nh D p Lo n Mi n Trung.

Tôi b qua giai đ o n Đ i Tá Nguyễn Ngọc Loan bình đ nh Đ c Khu Qu ng Đà vì công tác chính c a Đ i Tá Nguyễn Ngọc Loan là bình đ nh tình hình đang h n lo n t i thành ph Hu . Tr c khi C nh Sát và Quân Đ i t Sài Gòn ra Hu đ p lo n, các th lãnh sinh viên đ u tranh lên di n đàn t i các gi ng đ ng Đ i H c đã THÁCH TH C chính quy n Thi u – K s ch u h u qu nghiêm tr ng, n u đem quân ra Hu , tôi đ đoán là nhà s Thích Trí Quang đã m m l i cho h . B n này theo l nh c a Thích Trí Quang đã thành l p nh ng đoàn th có tên nghe r t “kêu” nh là “Đoàn Ph t T quy t t đ b o v Đ o pháp “ , “ Chi n Đoàn Nguyễn Đ i Th c “...v...v... Tuy nhiên theo nh ông Liên Thành mô t thì khi hay tin C nh Sát Dã Chi n đem bàn th vào l đ ng đ có ch thông su t cho Th y Quân L c Chi n và Bi t Đ ng Quân “hành quân” thì các lãnh t này tr n vào b ng h t c , C nh Sát ch b t đ c “tép riu” mà thôi.

M c dù không b t đ c các tay sách đ ng sinh viên ho t đ ng d i t r ng c a nhà s Thích Trí Quang, Đ i Tá Nguyễn Ngọc Loan đã b t đ c “ con cá l n ” Thích Trí Quang. Theo nh ông Liên Thành mô t , Thích Trí Quang t nhiên vác xác ra tuy t th c t i Tòa Đ i Bi u Chính Ph nên Đ i Tá Loan ra tay b t gi Thích Trí Quang ngay l p t c vì Tòa Đ i Bi u là c s c a chính quy n. Có l do s ch quan c a nhà s Thích Trí Quang đánh giá th p con ng i c a Đ i tá Loan, vì các t ng nh Chu n T ng Phan Xuân Như n – T L nh S Đoàn I, Trung T ng Nguyễn Chánh Thi, Trung T ng Tôn Th t Đính...đ u “s” nhà s Thích Trí Quang. Nh ng nhà

Biên niên Trung

Tác Giả: Trn Trung Chính

Chúa Nhật, 11 Tháng 7 Năm 2010 10:41

s Thich Trí Quang ch bi t ta mà không bi t ng i, đâu có ng m t ng i c p b c nh mà i dám “ch i li u” trong khi r t nhi u ông t ng không dám hành đ ng gì c . N u nhà s Thich Trí Quang c ng i trong chùa T Đàm không đi ra ngoài thì mu n b t nhà s Thich Trí Quang cũng không ph i là chuy n d dàng và nhanh chóng đ n nh v y .

Đ i Tá Nguy n Ng c Loan dùng tr c thăng đ em nhà s Thich Trí Quang t Hu bay vào Đà Nẵng, khi bay qua đèo H i Vân, Đ i Tá Loan ch m t nhà s Thich Trí Quang mà nói (tôi i p i nguyên văn) : “ ĐM. mà y Trí Quang, mà y là th ng Vi t C ng, tao đ p mà y xu ng bi n bây gi ”. Nhà s Thich Trí Quang ch i v i vì không ng th ng cha Đ i Tá b c k nói gi ng lai Hu này đã “ch i li u” b t gi mình mà nay i dám” ch i b o và ch i d ” n a là th tiêu mình b ng cách đ p mình xu ng bi n, nh ng ánh m t tràn đ y sát khí c a Đ i Tá Loan m i làm Thich Trí Quang ho ng s ch ông ta không s vì i nói. Nhà s Thich Trí Quang qu xu ng sà phi c i y Đ i Tá Loan lia a, cùng lúc đó m t s v Trung Tá và Thi u Tá trong đoàn tùy tùng c a Đ i Tá Loan đ ng ra can ngăn, Đ i tá Loan m i tr v ch ng i. Khi t i Đà Nẵng, nhà s Thich Trí Quang đ c chuy n lên m t phi c v n t i C-47 c a KQVN bay vào Sài Gòn đ r i b nh t t i Nha An Ninh Quân Đ i (góc đ ng H ng Th p T và Nguy n B nh Khiêm) ch không b nh t t i T ng Nha C nh Sát đ ng Võ Tánh.

Ch c ch n s có ng i h i, c tu i nh nh tôi làm sao bi t chuy n này ? . Xin tr i ngay là tôi may m n đ c quen bi t v i Lu t S Nguy n H u Hi u, v dân bi u Qu c H i L p Hi n năm 1966-1967, sau này là dân bi u Qu c H i L p Pháp đ n v Long Xuyên – An Giang nhi m k 1971-1975. Th i đi m 1965- 1966, Lu t S Nguy n H u Hi u đang làm Lu t S C V n cho ông Tr n Qu c B u – Ch T ch T ng Công Đoàn Lao Công Vi t Nam. Thân ph Đ i Tá Nguy n Ng c Loan là m t viên ch c hành chánh làm vi c trong T ng Công Đoàn Lao Công Vi t Nam, ông đã k nh ng vi c làm c a Đ i tá Loan cho ông Tr n Qu c B u và Lu t S Nguy n H u Hi u bi t. Vào năm 1993, tôi g p i c u Trung Tá Nguy n Mâu t i San José và đ em câu chuy n này h i c u Trung Tá Nguy n Mâu, c u Trung Tá Nguy n Mâu xác minh đ c 2 vi c :

1. Th i đi m bi n lo n mi n Trung năm 1966, Thi u T ng Nguy n Cao K còn ng n ng i ch a dám dùng bi n pháp m nh, chính Đ i Tá Nguy n Ng c Loan tình nguy n ra mi n Trung đ đ p lo n trong khi ông m i ch làm T ng Giám Đ c C nh Sát m t th i gian ng n (sau khi Đ i tá Ph m Văn Li u t ch c)

2. Chuy n Đ i Tá Nguy n Ng c Loan đòi đ p nhà s Thich Trí Quang xu ng bi n là chuy n có th t ch không ph i là chuy n đ ng k ch đ hù d a. (nhà s Thich Trí Quang không ph i là con c u non nên không th hù d a đ c) .

Phát biểu về chuyên tha mạng nhà sư Thích Trí Quang, Luật Sư Nguyễn Hữu Hữu cho rằng : “ Đäi tá Nguyễn Ngọc Loan đánh giá nhà sư Thích Trí Quang là một người gây rối và nhäng chäa đät đän mäc đä täi nguy hiäm và có thể kiểm soát đäc . Nếu nhà sư Thích Trí Quang đäc Đäi Tá Nguyễn Ngọc Loan đánh giá là phần tử nguy hiểm và không thể kiểm soát đäc (như Đäi tá Phạm Ngọc Thọ cho hẳn) thì ông đã trở khä dĩ täm i häa nhä ông đã từng làm với Đäi Tá Phạm Ngọc Thọ rồi”. Ông Trần Quốc Bảo cũng đồng tình với nhận định này.

Träng häp nhà sư Thích Trí Quang bị Đäi Tá Nguyễn Ngọc Loan bắt giữ làm tôi liên tục ngän Saddam Hussein häi năm 2003 : trong khi đäi sư của Irak tại Liên Hiệp Quốc khuyän cáo ông Saddam phải nên nhäng bänhäng yêu sách của chính phủ Bush để tránh chiến tranh thì Saddam vẫn cố ngang ngäc không chấp nhận nhäng yêu sách của chính phủ Mä. Saddam hoàn toàn tin tưởng vào sự phụ quyät của 3 nước Pháp – Nga – Trung Hoa (chä của 1 cũng đä, huäng chi đäng mình của Saddam có tới 3 !!!) , nhäng Saddam không häi 3 ông bắt đäng mình có quyän phụ quyät một chuyên rät quan trọng là nước Hoa Kỳ ngang nhiên tän công Irak thì 3 nước Nga – Pháp - Trung Hoa có thể giúp viện binh ngăn cản Hoa Kỳ hay không ? Nếu có häi, tôi đã đoán 3 ông bắt đäng mình có quyän phụ quyät của mình của mình sự trở lại là không, và Irak phải tự lo liệu vì Hoa Kỳ đâu có xâm lăng nước Nga, nước Pháp, nước Trung Hoa thì làm sao binh lính của 3 nước này tiến đánh Hoa Kỳ đäc ! Vì không häi, nên khi Hoa Kỳ “bypass” không của häp bàn Hội Đäng Bảo An LHQ mà vẫn đem 180,000 binh sĩ tän công Irak thì ông Saddam đành phải...chäu “chät”. Nhà sư Thích Trí Quang cũng vậy, vì không THä đät mình vào trong träng häp xử nhät, nên khi bắt räi vào tình träng xử nhät, ông không biết phải hành xử thế nào cho häp thì häp cách. Kết quả là ông bị khäng chế và vô hiệu hóa các hoạt đäng chế đäi chính phủ VNCH.

Quan năm Trần Văn Thành có häi ông Liên Thành là tài cán gì mà mới có Trung Úy mà đã làm đän Träng Ty Cảnh Sát Thừa Thiên, phải chăng của häi vào Đäng Đäi Việt để tranh đoạt và duy trì quyän lực ? Tôi không biết ông Liên Thành có thể là quan năm Trần Văn Thành hay không, nhäng tôi đoán là không vì đây là một câu hỏi ngängän và ngu xuän (imbecile and stupid question) . Ngängän và ngu xuän vì quan năm Trần Văn Thành là cái thä gì mà dám đät câu hỏi như vậy, nhäng ngängän có thể mä quyän và thể cách để đät câu hỏi như vậy là các vị chủ huy träng cao cấp nhất trong ngành Cảnh Sát như Đäi Tá Nguyễn Ngọc Loan, ngängän khi nhäm là Đäi tá Trần Văn Hai, kế tiếp là Thiäu Tướng Trần Thanh Phong, rồi sau đó là Thiäu Tướng Nguyễn Khắc Bình thì lại chế nhạo bao giờ đät câu hỏi , dĩ nhiên là vì nước ông Liên Thành không có khả năng của ngành Cảnh Sát Thừa Thiên thì các “xäp län “ trong ngành Cảnh Sát cách chế ông Liên Thành ngay chế của gì phải läm bäm đät câu hỏi và vän nhä vậy !!

Trong khi đi học tại Träng Chính Trị Kinh Doanh Dalat, trong môn học có tên là Đäng Thái Tổ Chức (Behavior Organization) , giáo sư Phó Bá Long có đưa ra một thí nghiệm sinh học như sau : ngängän ta cho 2 con côn trùng là con ong và con ruäi vào một bình thủy tinh trong suốt và to lớn

Biên động miền Trung

Tác Giả: Trn Trung Chính

Chúa Nhật, 11 Tháng 7 Năm 2010 10:41

nhng miđng bình thì nh xúu và dài g p 5 l n bình thđng tính theo tđ lđ , rđ i đđ c ngđđ c bình thđ y tinh này lđ i – nghĩa là miđng bình nh xúu và dài thì xuđng đđđ i và đđy bình kín mít thì đđ phía trên. Trong cđ ngàn l n thí nghiđm thì con ruđ i luôn luôn bò ra trđđ c và con ong thì vđ n bay hoài trong bình không làm sao ra đđđ c. Giáo sđ Phó Bá Long nói : con ong có khđ năng “quang hđđng đđng” cho nên nó bay theo hđđng mđt trđ i đđ đi tìm phđ n hoa đem vđ tđ đđ tđ o “mđt”, trong khi nó không biđt rđng giđ a nó và nguđ n sáng bđy giđ có mđt bđc vách thđ y tinh ngăn trđ mà nó không vđđt qua đđđ c. Con ruđ i cũng bay vđ phía nguđ n sáng, nhđng thđ y vài l n đđng vách thđ y tinh không ra ngoài đđđ c, con ruđ i bò l n l n ra phía miđng bình chđ không bay nđ a, và kđt quđ là con ruđ i luôn luôn ra ngoài bình thđ y tinh trđđ c. Giáo sđ Phó Bá Long kđt luđ n : con ong vì quá tđ tin và cđ chđp vào khđ năng thiên khiđ u cđ a mình nên cđ đđ mãi trong bình, còn con ruđ i sau vài l n trđ ngđ i nó đã biđt THđ phđđng cách khác nên đã giđ i quyđt đđđ c nhu cđ u mà nó cđ n.

Nhà sđ Thích Trí Quang bđ thđt bđ i trong biđ n đđng miđ n Trung năm 1966 có đđ vì 4 lý do sau đđy :

1/ Ông xem thđđng Đđ i Tá Nguyđ n Ngđ c Loan, vì so vđ i các ông Tđđng khác, Đđ i Tá Nguyđ n Ngđ c Loan không có chiđ n tích gì ghê gđm cđ , lđ i càng không có thành tích chính trđ nào đđng kđ . Trđđng hđp này cũng giđng nhđ Quan Vân Trđđng coi thđđng Lđ c Tđ n là mđt thđng con nít, cho nên Quan Vân Trđđng không phòng bđ cđ n thđ n, bđ Lđ c Tđ n đđnh cho liđng xiđng phđ i bđ mđng tđ i mđt trđ n Kinh Châu thđ i Tam Quđ c Chí bên Tàu – thđ kđ thđ 3 sau Thiên Chúa Giáng Sinh.

2/ Sđ thđt bđ i cđ a các tđđng Huđ nh Văn Cao, Nguyđ n Văn Chuđn, Tôn Thđt Đđnh...trong viđ c đđ n đđ nh tình hình tđ i miđ n Trung vào năm 1966 khiđ n Đđ i Tá Nguyđ n Ngđ c Loan phđ i THđ mđt phđđng cách khác đđ giđ i quyđt vđ n đđ (nhđ trđđng hđp thí nghiđm sinh hđc mà tôi vđ a nêu đđ đđ n trên), và ông đã giđ i quyđt đđđ c nhu cđ u mà chính quyđ n Sài Gòn mong muđ n.

3/ Nđ u ai đã đđ c Tam Quđ c Chí cđ a La Quán Trung thì đđ u thích thú khi thđ y Khđng Minh Gia Cát Lđđng trong tay chđ có vài trăm quân, lđ i bđ Tđ Mã Ý vđy hđm trong thành, nhđng Khđng Minh cho mđ cđ a thành lính chđ u 2 bên , ông ngđ i giđ a cđđ i cđđ i mà Tđ Mã Ý không dám đđt nhđp, sau cùng phđ i rút quân. Kim Thđnh Thán, mđt nhà bình luđ n văn hđc đđ i nhà Thanh, phê rđng vì Khđng Minh biđt rõ Tđ Mã Ý là ngđđ i đđ mđ u cđ n thđ n nên mđ i mđ cđ a thành; chđ nđ u tđđng vđy thành lúc bđ y giđ không phđ i là Tđ Mã Ý mà là Hđ a Chđ hay Trđđng Phi thì không xong (Tđ Mã Ý là tđđng rđt cđ n thđ n, ông ta sđ Khđng Minh phđ c binh nên không dám vào, chđ ông ta đđu biđt rđng Khđng Minh lúc bđ y giđ chđ có vài trăm quân. Còn Hđ a Chđ vđ i Trđđng Phi thì khđ i cđ n, có biđt phđ c binh tđ i vđ n quân thì 2 ông tđđng này cũng không “care”) . Nhà sđ Thích Trí Quang thđt bđ i vì sđ đđng kđ cđ a Khđng Minh đđ i phó vđ i Tđ Mã Ý đem ra xài lđ i vđ i

Hà Ch và Trng Phi !!!

4/ Nhà s Thích Trí Quang đánh giá sai phng cách ng x c a T Lnh Dp Lo n Mi n Trung, ông ta nghĩ rng Cnh Sát và Quân Đ i Sài Gòn (nh t là Th y Quân L c Chi n và Bi t Đng Quân) s đ p đ bàn th Ph t và n u đi u này x y ra qu n chúng s xu ng đ đng còn h n h i 1963 ch ng l i chính quy n Ngô Đình Di m n a. Nh ng Đ i Tá Nguy n Ng c Loan đầu có ngu t i m c nh v y. Theo nh ông Liên Thành mô t , Cnh Sát Dã Chi n, Th y Quân L c Chi n, Bi t Đng Quân ch b ng bàn th di chuy n vào l đ đng đ có ch cho quân xa, xe c di chuy n thôi ch không h có b t c bàn th Ph t nào b đ p đ h t c . K t lu n : “ Làm t đng mà đánh giá sai ph n ng c a đ ch quân thì đánh trăm tr n ph i thua c trăm tr n !!!” (Chú thích c a ng i vi t bài : Tôi đ o ng c câu nói c a Tôn T “Bi t mình, bi t ng i, trăm tr n đ u th ng” ch th t ra đã làm t đng mà n u c l ng sai ph n ng c a đ ch quân thì ngay trong tr n đ u đã b ch t hay b b t làm tù binh r i, không có t i tr n th hai đ mà đánh, nói gì đ n tr n chi n th m t trăm !!!)

Tháng 6 năm 1978, tôi t Sài Gòn ra Qu ng Tr , m u tính dùng đ đng 9 Nam Lào theo b n con buôn đi Savanakhét đ r i v t sông Mékong qua Thái Lan. D tính không thành vì c nhóm 6 ng i b b t ngay t i Khe Sanh, b gi i giao v nhà lao Th a Ph t i Hu và tháng 8 năm 1978 b chuy n lên Tr i Bình Đ i n đ “lao đng c i t o”. Tháng 2/ 1979, quân Trung Cng tràn qua 6 tnh biên gi i phía B c đ d y cho Vi t Cng m t bài h c (theo cách nói c a Đng Ti u Bình), nh n th y s p có m t cu c chôn s ng các “tù nhân c i t o” nh h i T t M u Thân – n u quân Trung Cng đang trên đ đng ti n vào Hà N i, tôi và m t ng i b n ng i mi n Nam l i tr n tr i nh ng c 2 đ u b b t l i và b nh t trong nhà k lu t trong 2 năm. T i tháng 5/1979, vì có gây g xích mích v i công an qu n giáo đ i m c, anh H Minh L b nh t trong nhà k lu t m t tu n l .

Trng c khi b nh t trong nhà k lu t, tôi và anh H Minh L không h quen bi t nhau, anh H Minh L cho bi t anh là c u huynh trng “Gia Đình Ph t T” t i Hu và cũng là sĩ quan c p b c Thi u Úy trong ngành Cnh Sát thu c B Ch Huy Cnh Sát Qu c Gia Th a Thiên. Anh L k cho tôi nghe m t k ni m cay đng v nhà s Thích Trí Quang nh sau : “ kho ng đ u năm 1973, tôi có đ p vào Sài Gòn đ h c t p v Hi p Đnh Paris 1973 v a m i ký k t, tôi ghé chùa n Quang đ thăm “ôn” Trí Quang (chú thích c a ng i vi t bài này : ng i Hu gi ng i mà h kính trng b ng đ c ng “ ÔN ”). Sau khi chào kính và h i thăm s c kh e cũng nh tình hình sinh ho t ngoài Hu , “ôn” Trí Quang có đ a cho tôi m t b c th và b o tôi đ c, đó là b c th c a Thng T a Thích Tâm Châu gi i cho Thng T a Thích Trí Quang . Ý chính c a b c th này là Thng T a Tâm Châu kêu gi Thng T a Trí Quang hãy đ p b nh ng t hi m và xích mích trong n i b Ph t Giáo trng c kia, đ cùng nhau h p tác đ i phó v i Cng S n sau khi Hi p Đnh Paris đ đ c ký k t.... Đ c xong, tôi tr l i b c th và h i “ôn” Trí Quang : “ý ki n c a ôn nh th nào ? ”.

Nhìn thẳng vào mặt tôi, “ôn” Trí Quang gật gù, nói : “Thẳng Tâm Châu phải đem đũa Thiệu – Kê đũa này thì mới nói chuyện hợp tác” .

Anh Hồ Minh Lộ kể tiếp : “ Nghe đũa câu nói của “ôn” Trí Quang như vậy, tôi hỏi, tôi không nghĩ là mặt người tu hành mà lại nói đũa câu trả lời cẩu thả tính sân si đũa cùng cẩu nhử vậy. Ôn Trí Quang, mặt người thây mà tôi tôn sùng kính trọng biết bao, đũa đây tôi coi như mặt thần tượng thì nay đã sụp đổ hoàn toàn. Là mặt phát tử tử Hu, tôi rất có thiên kiến không đúng về Thẳng Tâm Châu như đũa luồn phát tử tử Hu đã và đang có, chửi nguyền : ông Tâm Châu là tay sai của Thiệu – Kê chửi phá Giáo Hội n Quang, ông Tâm Châu ăn tiền của M không đũa v phe Phát Giáo Dân T.c.v...v.

Nhưng chính mặt tôi đã đũa c đũa c th của Thẳng Tâm Châu chửi không phải nghe người khác nói, tôi nhận ra rằng chính Thẳng Tâm Châu mới là người quố gia chân chính, còn ông thây của mình thì chửi ra gì. Tuy vậy, tôi không nói gì về “ôn” Trí Quang về suy nghĩ của tôi, nhưng xin cáo tử đũa còn phải nghe người mai còn đi hợp công v. Tôi lòng ra về nhưng lòng tử hũa là không bao giờ g p lũa ôn Trí Quang nữa”.

Sau khi ra khỏi nhà kể luồn vào tháng 6 năm 1981, anh Hồ Minh Lộ đã đũa c trở về với gia đình đũa c đó vài tháng nên tôi không gặp lũa anh. Mãi đũa tháng 6 năm 1984 tôi mới trở lũa Sài Gòn và tháng 12 năm 1987 tôi vũa t thoát khỏi Việt Nam đũa Thái Lan. Tôi cũng không rõ là anh Hồ Minh Lộ có đũa Hoa Kê theo đũa HO hay không, nhưng nghe phong phanh là anh ở vùng Los Angeles.

Thủy điếm 1979, tôi tin là anh Hồ Minh Lộ nói đúng vì anh chửi có lý do gì đũa đi đũa t đũa u nói xũa v ông thây của mình . Đũa Hoa Kê năm 1989, đũa ng như chũa n anh Hồ Minh Lộ kể cho tôi nghe rũa vào quên lãng, nhưng đũa năm 1993 Luồn S Nguyễn Hũa Hiũa nói về tôi là Hòa Thẳng Tâm Châu có in quố n Bch Th trong đó có nhũa c đũa lá thũa mà Hòa Thẳng Tâm Châu gũa i cho Thẳng Tâm Châu Thích Trí Quang. Lúc đó tôi càng tin cũa y anh Hồ Minh Lộ nhiũa hũa nũa bũa vì tử thủy điếm 1973 cho đũa 1979, hũa nhũa không ai biết Thẳng Tâm Châu có viũa t thũa gũa i Thẳng Tâm Châu Trí Quang. Dĩ nhiên Thẳng Tâm Châu không thũa biũa t nhà sũa Thích Trí Quang đã đáp ũa ng lá thũa của mình như thũa nào.

Người khôn ngoan là người biết học kinh nghiệm của người khác, kể cũa kinh nghiệm thành công lũa kinh nghiệm thất bại. Đũa ng tử “hũa c” mà tôi dùng đũa đây, theo Anh – Mũa là đũa ng tử “learn” chũa không phải là đũa ng tử “study” (nói theo kiểu người Việt của mình thì cũa n phải “hũa c” và “rút tũa đũa c kinh nghiệm” chũa không phải “hũa c” đũa khoe bũa ng cũa p Ph.D., đũa khoe tên các Đũa Hũa c

Biên động miền Trung

Tác Giả: Trán Trung Chính

Chúa Nhật, 11 Tháng 7 Năm 2010 10:41

danh tiếng nhß nhßng khoa bßng VN vßn thßng hay làm).

Mußn “rút tßa đßc kinh nghiệm” thì phßi luôn luôn bißt THß, bißt THÁCH THßC, bißt THÁCH Đß và phßi vßt qua đßc nhßng THß THÁCH do chính ta và nhßng ngßi ngoßi cußc đßt ra ; nßu chß bißt THß, chß bißt THÁCH mà lßi không vßt qua nßi THß THÁCH thì chßc chßn sß thßt bßi (nhß nhà sß Thích Trí Quang đã thßt bßi)

Xin cßm ßn tßt cß quý vß đã quan tâm và tôn thờ giß quý báu đß đßc đßn hßt đßn văn này.

San Jose ngày 4 tháng 6 năm 2010